

CHƯƠNG TRÌNH ĂN TẾT VIỆT / NHÂM DẦN 2022

Kính gửi hội AFAPS, ân nhân Paul Chương Phạm & Bằng Phạm quý mến!
Kính thưa hội & quý ân nhân, xin vui mừng hoan hỷ hiệp ý với 1 ngàn hai trăm giáo dân tân xứ đạo Tân Sơn để tri ân cảm tạ ơn ban của Chúa Giêsu hài đồng, qua cầu bầu đặc lực của đức mẹ Lavang quan thầy của hội Thương Việt Nghèo do linh mục GB Nguyễn Ngọc Nga thiết lập và thánh cả Giuse quan thầy của tân giáo xứ Tân Sơn.

Tiếp theo là linh mục GB Nguyễn Ngọc Nga và giáo dân xứ đạo Tân Sơn có lời cảm ơn chân thành quý hội và quý ân nhân đã cầu nguyện giúp đỡ tài chính để chương trình cấp phát quà Noel năm 2021 vừa qua đã thành công mỹ mãn. Đã có hơn 400 suất quà đã được trao tặng tận tay những người nghèo khổ neo đơn và tàn tật không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng trong địa bàn xứ đạo và trong vùng.

Việc làm từ thiện cao đẹp này đã đem lại niềm an vui và hạnh phúc cho nhiều người đang sống trong đau khổ buồn sầu của kiếp nhân sinh.

Nhưng đồng thời cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người về tình tương thân tương ái của tình đồng bào, đồng đạo với nhau và niềm tin yêu vào Thiên Chúa nhân lành, như lời thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi tín hữu Rôma (Rm 13, 8) rằng: ***Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn lề luật.***

Giờ đây hơn lúc nào hết, bất cứ ai đang mang trong mình dòng máu Việt, dù đang sống ở chân trời góc biển nào trên hành tinh này cũng đang nô nức hướng về cội nguồn của mình để chuẩn bị ăn tết Nhâm Dần 2022, là tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta, là dân tộc đã có hơn bốn ngàn năm văn hiến.

Vì thế, để giúp những người nghèo khổ, neo đơn, già yếu và tàn tật trong giáo xứ và trong vùng Tân Sơn có điều kiện ăn tết đón xuân Nhâm Dần được đầm ấm hơn giữa mùa đông lạnh lẽo giá buốt, linh mục quản xứ và giáo dân xứ đạo Tân Sơn có dự định thực hiện **CHƯƠNG TRÌNH ĂN TẾT VIỆT / NHÂM DẦN 2022**, nhằm vào ngày 27 tháng chạp, cha ông ta gọi là ngày 27 tết (ngày 29 tháng 1 năm 2022 Dương Lịch). Còn để thực thi nét nhân văn của người Việt là: Lá Lành Đùm Lá Rách, Lá Rách Đùm Lá Rách Hơn trong cuộc sống.

Vì cuộc sống cực khổ của người dân nơi đây đang phải gánh chịu nhiều thảm họa môi trường sống cũng như thảm họa môi trường do Formosa Vũng Ánh, các bãi rác gần xứ đạo ô nhiễm và dịch bệnh Covid-19 đang biến thể hoành hành:

Trong hiện tại, giáo xứ Tân Sơn có biết đến 600 trường hợp nghèo khổ, già yếu, đơn côi và bệnh tật nan trị, đang cần được nhận những gói quà để ăn tết đón xuân Nhâm Dần 2022 đầm ấm hơn ngày thường. Theo thiết kế của linh mục quản xứ Tân Sơn và theo giá cả hiện hành thì:

+/ Với mức trung bình, mỗi suất quà ăn tết có trị giá 270.000đ (hai trăm bảy mươi ngàn đồng), bao gồm gạo nếp để đùm 4 cái bánh chưng (là bánh cổ truyền của người Việt dùng trong 3 ngày ăn tết), thịt vịt 1 ki lô gam (mua của người dân ở vùng Tân Sơn làm nghề chăn nuôi vịt để kiếm sống), bột ngọt mì chính 1 gói và gia vị hành tỏi để ăn tết và để đùm 4 cái bánh chưng:

- Gạo nếp để đùm 4 cái bánh chưng, của Thái Lan, 1kg giá 30.000đ/ 1 kg, mỗi suất quà tết cần 2 kg = 60.000đ (sáu mươi ngàn đồng)

- Thịt vịt giá 70.000đ/1kg, mỗi suất quà tết có 1 kg thịt vịt, 1kg = 70.000đ (bảy mươi ngàn đồng)

- Mỳ gói mì chính 1 gói 35.000đ (ba mươi lăm ngàn đồng)

- Gia vị và hành tỏi để đùm 4 cái bánh và để ăn tết: 105.000đ (một trăm linh năm ngàn đồng)

- Tổng cộng hết 270.000đ (hai trăm bảy mươi ngàn đồng) cho mỗi suất quà để ăn tết Nhâm Dần

+/ Xin chiết tính sơ lược như sau:

600 người X 270.000đ/1 suất quà tết = 162.000.000đ (một trăm sáu hai triệu đồng), tương đương với 7.012 USD (bảy ngàn không trăm mười hai đô la Mỹ, theo tỷ giá 1 USD ăn 23.100 đồng Việt Nam)

+/ Quý hội và quý nhân có thể giúp đỡ theo khả năng tài chính của riêng mình nếu đang bị eo hẹp về tiền mặt. Nếu có thể thì xin giúp cho 1.000 USD (một ngàn đô la Mỹ, tương đương với 23.000.000đ/ hai ba triệu đồng) để có thể mua 85 suất quà tết cho 85 người, mỗi người mỗi suất.

+/ Hoặc hội và quý ân nhân không thể giúp được số tiền nói trên thì xin thương giúp đỡ cho 500 USD (năm trăm đô la Mỹ, tương đương với: 11.500.000đ/ mười một triệu năm trăm ngàn đồng) cũng có thể mua được 42.5 suất quà tết.

+/ Còn lại hàng trăm người nghèo khổ, già yếu, mồ côi đơn độc và bệnh tật nan trị khác, linh mục quản xứ và giáo dân tân xứ đạo Tân Sơn sẽ gỡ cửa lòng từ tâm nhân ái những ân nhân khác, để đủ điều kiện tài chính thực hiện CHƯƠNG TRÌNH ĂN TẾT VIỆT / NHÂM DẦN 2022 mà linh mục quản xứ và tân giáo xứ đã vạch ra, ngõ hầu những người nghèo khổ neo đơn bệnh tật nan trị được ăn tết đón xuân Nhâm Dần của dân tộc Việt Nam ta ấm cúng hơn ngày thường.

CHƯƠNG TRÌNH ĂN TẾT VIỆT / NHÂM DẦN 2022 này đã được linh mục quản xứ Tân Sơn là linh mục GB Nguyễn Ngọc Nga đăng tải lên trang nhà HỘI THƯƠNG VIỆT NGHEO theo đường dẫn sau đây:

<https://thuongvietngheo.blogspot.com/>

+/ VÀ CŨNG RẤT MONG QUÝ HỘI & QUÝ ÂN NHÂN THÂN QUYẾN TA HIỆP LÒNG HIỆP Ý VỚI LINH MỤC GB NGUYỄN NGỌC NGA, VỚI 1,2 NGÀN GIÁO DÂN TÂN XỨ ĐẠO TÂN SƠN & NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THỤ HƯỞNG TÌNH THƯƠNG CỦA HỘI & QUÝ ÂN NHÂN LUÔN GHI NHỚ DÂNG LỄ & CẦU NGUYỆN XIN CÁC ƠN: AN-VUI, NHƯ Ý & CẦU HỒN CHO THÂN NHÂN CỦA TA, MỖI THÁNG MỖI TUẦN.

+/ NẾU ĐƯỢC GIÚP ĐỠ TÀI CHÍNH CHO CHƯƠNG TRÌNH NÓI TRÊN ĐÂY, XIN VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI LINH MỤC QUẢN XỨ TÂN SƠN, LÀ LINH MỤC GB NGUYỄN NGỌC NGA, THEO CÁC THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG SAU ĐÂY:

- WITH BANK: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM HATINH BRANCH

- BENEFICIARY CUSTOMER: NGUYEN NGOC NGA

- BENEFICIARY ACCOUNT NO:

020.1.37.003947.4 \$USD

0201000039482 \$VND

- SWIFT CODE: BFTVVNVX020

+/ HOẶC LIÊN LẠC VỚI LINH MỤC GB NGUYỄN NGỌC NGA THEO ĐỊA CHỈ BƯU ĐIỆN SAU ĐÂY:

Linh Mục G.B Nguyễn Ngọc Nga, Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Sơn, Xóm Cồn Phượng - Khối 3, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Di động: 0912487646

jbngocnga@gmail.com

FB: Thuong Viet Ngheo

<https://thuongvietngheo.blogspot.com>

QUÝ MẾN VÀ CHỜ TIN MỪNG,

Linh mục G.B Nguyễn Ngọc Nga

+/ Địa chỉ liên lạc giúp đỡ: Linh Mục G.B Nguyễn Ngọc Nga, Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Sơn, Xóm Cồn Phượng - Khối 3, Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Di động: 0912487646

Mail: jbngocnga@gmail.com